



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๑๑

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร

ตามที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระดำริให้ดำเนินการจัดทำฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปี้ล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้อาชีพการเกษตรเชิงประยุกต์ และการบริหารจัดการภาคการเกษตรครบวงจร เน้นการจัดการเชิงบูรณาการผสมเทคโนโลยีการพึ่งตนเอง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การจัดการต้นทุนที่เป็นระบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพการเกษตรเชิงประยุกต์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพหลัก และการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม การพัฒนาทางด้านกิจกรรมพื้นฐาน และคิลปาชีพของท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นศูนย์บริหารจัดการภาคการเกษตรครบวงจร โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน นั้น

และในคราวที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นประธานเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทรงมีรับสั่งชื่นชมในการจัดงาน และทรงมีพระประสงค์ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปช่วยเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดการโครงการฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียงฯ ให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมสวยงามเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยอธิการบดีได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วยินดีร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตอบรับไปยังสำนักพระราชวังเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานโครงการฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) เป็นผู้ประสานงานรายละเอียดโครงการฯ ในเบื้องต้น และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักทั้งหมดเป็นที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ในระดับผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ในระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบเป็นระยะ

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ